

สาส์นจาก รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ. 2560-2563 ชุดปัจจุบัน ได้ประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ที่จะดำเนินภารกิจให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ทุกด้าน อาทิเช่น การส่งเสริมการ ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การศึกษาต่อเนื่อง การวิจัย ตลอดจน การผดุงเกียรติ สิทธิ ความเป็น ธรรม ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก เป็นต้น และได้จัดทำนโยบายการบริหารงาน เพื่อใช้เป็นกรอบในการ ดำเนินภารกิจต่างๆ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ทุกด้านเหล่านี้แล้ว โดยไม่ละเลย เพิกเฉยต่อปัญหาที่มีอยู่ และมุ่งมั่นที่จะผลักดันการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ลุล่วงไปด้วยดี อันเป็น ประโยชน์ต่อวิชาชีพ สมาชิก และประชาชน

ตลอดระยะเวลา 7 เดือนหลังเข้ารับตำแหน่ง สภาเทคนิคการแพทย์ได้พยายามผลักดันการแก้ไข ปัญหาวิชาชีพ ไปพร้อมกับการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพในทุกวิถีทาง เช่น การยกเลิกเงื่อนไข และ ข้อจำกัดการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) เพื่อเอื้อให้สมาชิกสามารถเก็บสะสมหน่วย คะแนนเพื่อใช้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ง่ายขึ้น, การเร่งรัดกระบวนการ CMTE ให้เร็วขึ้น การ ขอให้คงตำแหน่งสายงานเทคนิคการแพทย์ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ การ ให้บริการด้านสุขภาพและการให้ความรู้แก่ประชาชนในโอกาสครบรอบ 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย รวมถึง การเพิ่มพื้นที่ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในสังคมสาธารณสุข ด้วยการเข้าร่วมรับผิดชอบโครงการสำคัญ ระดับชาติ เป็นการธำรงรักษาและอภิบาลการประกอบวิชาชีพให้มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และสง่างาม ทัดเทียมกับ วิชาชีพสุขภาพอื่นเป็นต้น

ในส่วนของการส่งเสริมการวิจัยอันเป็นวัตถุประสงค์ของสภาฯ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ นั้น สภาฯ ชุดนี้ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการ ศึกษาวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปเป็นนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวิชาชีพ สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้จะได้ดำเนินการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยแก่ สมาชิกตั้งแต่ มีนาคม 2561

สำหรับ การจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากจะมีการเพิ่มที่นั่งสอบในต่างจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบแล้ว สภาฯ กำลังหาแนวทางร่วมกับ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตแห่งประเทศไทย ในการปรับปรุงและพัฒนาการสอบวัดความรู้ให้ สอดคล้องกับบริบทการประกอบวิชาชีพในปัจจุบัน

นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีความเข้าใจและได้รับประโยชน์จากการ ดำเนินงานของ สภาเทคนิคการแพทย์อย่างทั่วถึง สภาฯ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ ได้จัด “โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ 4 ภาค” ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่ มกราคม 2561 เป็นต้นไป ครอบคลุม 4 ภาค

ในวาระโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561 ในนามของคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ. 2560-2563 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ โปรด อำนวยพรให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกท่านและครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญ มีพลัง ความคิด พลังปัญญา จิตใจ และความสามารถที่เข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่การงาน เพื่อร่วมกันเป็นพลัง ในการขับเคลื่อนวิชาชีพให้ก้าวพ้นปัญหาอุปสรรค และภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ไปสู่เป้าหมายที่ทุกคนปรารถนา นั่นก็คือการมีส่วนร่วมที่สำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพของชาติไทย มุ่งสู่ยุค Thailand 4.0 ให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในการดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไป